

## แนะนำองค์กร: ศูนย์กลางเพชรยูเรเชียแห่งรัสเซีย

**ก** กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออกไกลของรัสเซีย แถลงว่า ศูนย์กลางเพชรยูเรเชียของรัสเซีย (Russia's Eurasian Diamond Center: EDC) ได้เปิดตัวโครงการลงทุนสำหรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพชรในภูมิภาคตะวันออกไกลซึ่งจะเป็นศูนย์รวมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการนำเข้า-ส่งออกกับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นสำคัญ

EDC เป็นโครงการหนึ่งของ ARLOSA กลุ่มบริษัทธุรกิจเหมืองเพชรแห่งประเทศรัสเซียและเป็นหนึ่งในผู้นำโลกของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพชร โดยทำการเปิดตัวในงานการประชุมระดับนานาชาติ Eastern Economic Forum ณ เมือง Vladivostok เมื่อปี 2559

ศูนย์กลางเพชรยูเรเชียได้เปิดตัวโครงการลงทุนที่ได้รับสิทธิ์พิเศษในเขตปลอดอากรของเมือง Vladivostok โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จะรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพชรและการดำเนินงานด้านการส่งออกและนำเข้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

การลงทุนของในโครงการมีมูลค่า 83.8 ล้านดอลลาร์ (1.4 ล้านเหรียญ) EDC ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ Terminal Expo ในเมือง Artem แคว้น Primorsky มีพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร (21,530 ตารางฟุต) และในอนาคตสามารถปรับขยายเพิ่มเติมได้ถึง 8,000 ตารางเมตร

ศูนย์นี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตลาดกลางให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งเพชรดิบและเพชรเจียรไน (ตัวแทนของ บริษัททำเหมืองแร่และการขายเพชรดิบ ผู้ผลิตเพชรและเครื่องประดับอัญมณี ห้องปฏิบัติการอัญมณี ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทขนส่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ นายหน้าศุลกากร) และตัวแทนของ

หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยศุลกากรเฉพาะของศุลกากรสรรพสามิตกลาง ผู้ตรวจสอบของรัฐด้านโลหะมีค่าและอัญมณีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย) บริการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเต็มรูปแบบจะถูกจัดส่งให้กับผู้ดำเนินธุรกิจการค้าต่างประเทศ

ประสิทธิภาพของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้รับการรับรองทั้งในรัสเซีย (OJSC "Almazny Mir", Moscow) และต่างประเทศ (Antwerp World Diamond Center, Dubai Multi Commodities Centre ฯลฯ) โดยการระดมทุนของการสร้างคลัสเตอร์ดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุนของบริษัทที่สนใจในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการของพวกเขาในภูมิภาค

การเตรียมความพร้อมส่วนใหญ่ในอาณาเขตของ Eurasian Diamond Center เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำหรับหน่วยของศูนย์รับฝากโลหะมีค่าของรัฐแห่งรัสเซีย PJSC ALROSA และคลังเก็บสินค้าชั่วคราวสร้างเสร็จและติดตั้งอุปกรณ์แล้วรวมทั้งอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น ส่วนแผนกจัดเก็บภาษีของโลหะมีค่าของรัสเซียและสถานที่ของสำนักงานผู้ตรวจการของรัฐก็เตรียมพร้อมแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเชี่ยวชาญในการลงทะเบียนโลหะมีค่าและสำนักงานศุลกากรอัญมณี

ทั้งนี้ ผลประกอบการคาดว่าจะมีมูลค่าปีละ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีของโลก ดังนั้น จึงควรศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและหาทางใช้ประโยชน์จาก Eurasian Diamond Center เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่งสำคัญในภูมิภาคเอเชีย  
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: <http://www.edwc.ru/en/>

- นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ